
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
สมัยวิสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  2565 
วันพฤหัสบดีที่  22  กันยายน  2565 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้  เวลา  10.00  น. 
………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพสณัฐฎ์  พันธ์นัน    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายทวีศักดิ์  สุขศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายณพชร  อ้ันจุกฉุน   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนิพนธ์  สานุ    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายประสงค์  ปุ่นแย้ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอนิรุทธิ์  ขุนติ    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายพรชัย  บุญบ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายกิติย ์  แก้วเงิน    สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายพัฒพงษ ์ ใจเย็น    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์    เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. จ่าเอกบรรทม  ทองมา    สมาชิกสภาเทศบาล  

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
1. นายเกรียงไกร  ใจเย็น    นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
2. นายปัณณทัต  ตันบุญเสริม   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอนุศักดิ ์  บัวลังกา    รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสาววิมล  รอดผึ้ง     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง    รองปลัดเทศบาล 
6. นายดุสิต  ทันสมัย    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นางสาวสุนิสา  แสงงาม    ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายชูเกียรติ  วงศ์สารคาม   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางสาวคนึงหา เอ้ียวตระกูล   หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
11. นางสาวกนกกร อภิวัฒนปัญญา   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12. นางสาวนันทิยา ใจเย็น    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13. นายสาวนฤมล สายสะอาด   นักทรัพยากรบุคคล 
14. นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เลขานุการฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้า

ประชุม และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม อ าเภอท่ามะกาได้มีหนังสือ ที่ กจ 0023.11/3121 ลงวนัที่ 19 กันยายน 
ประธานสภาฯ 2565 เรื่อง อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 
2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565    

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ประธานสภาฯ  (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการ  

ตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจดู มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงาน
การประชุมครั้งนี้หรือไม่    ขอเชิญครับ  

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี 

2565  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2565   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกยกมือรับรอง 10 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผน 
นายกเทศมนตรี พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
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นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น “เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 3.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผน 
นายกเทศมนตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภา 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เลขานุการสภา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 หมวด 5 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 3.3 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ประธานสภาฯ  ต าบลท่าไม้  ประจ าปี พ.ศ.2565  
 ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
นายกเทศมนตรี ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แจ้ง

ให้เทศบาลด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลลงในระบบ
ประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลท่าไม้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตาม
ก าหนดเรียบร้อยแล้วโดยปีงยประมาณ 2565 ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 100 
ซึ่งตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ กจ 0023.11/ว 
1819 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ก าหนดให้รายงานผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดให้สภาเทศบาลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติ  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   - มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าไม้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าไม้ ที่  285/2562 ลงวันที ่
นายกเทศมนตรี 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลท่าไม้ และค าสั่งเทศบาลต าบลท่าไม้ ที่ 40/2563 ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลท่าไม้ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1  พ.ศ.2563  และค าสั่งเทศบาลต าบล
ท่าไม้ที่118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลท่าไม้ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลท่าไม้  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งทั้ง 3 ฉบับ
ข้างต้น  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งจะหมดวาระลง
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้  ซึ่งในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ มี
สัดส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากสภาเทศบาลจ านวน 2 คน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ และจะหมดวาระลงพร้อมกับคณะกรรมการ  
ต าแหน่งอ่ืนๆ  จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณามอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต่อไป 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เลขานุการสภา เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 และข้อ 13    
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ต่อไปเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อมอบหมายเป็น 
ประธานสภาฯ       คณะกรรมการกองทุนฯ  ขอเชิญครับ 

นายพรชัย  บุญบ ารุง     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายพรชัย  บุญบ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาสภาฯ     ท่าไม้ ผมขอเสนอ นายณพชร  อั้นจุกฉุน ครับ 

นายทวีศักดิ์  สุขศรี     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีศักดิ์  สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาสภาฯ     ท่าไม้ ผมขอเสนอ นายพรชัย  บุญบ ารุง ครับ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมขอสรุปว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับ 
   มอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วย 
   1. นายณพชร  อั้นจุกฉุน 
   2. นายพรชัย  บุญบ ารุง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 ส านักปลัดเทศบาล (งานประชาสัมพันธ์) 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 
ชุด งบประมาณ 400 ,000.- บาท ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ที่ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2564 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 10 เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีการ
ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกระจายเสียงไร้สายกับ
เสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ประกอบกับมีความคลาดเคลื่อนใน
การก าหนดจุดติดตั้งบางจุด งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้    
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ข้อความเดิม 
- ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 
ชุด งบประมาณ 400,000.- บาท  

    1. บริเวณทางเข้าท่าไม้ซอย 16 หมู่ 2 จ านวน 1 ชุด 
   2. บริเวณท้ายซอย 8 หมู่ 5 จ านวน 1 ชุด 
   3. บริเวณโรงสีข้าว หมู่ 6 1 ชุด 
   4. บริเวณบ้านนายมนตรี ฐานะภูติพันธ์ หมู่ 6 จ านวน 1 ชุด 
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   5. บริเวณบ้านนายส าราญ ใจงามดี หมู่ 6 จ านวน 1 ชุด 
   6. บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ เอ่ียมประยูร์ หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
   7. บริเวณตลาดนัดวันเสาร์ หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
   8. บริเวณบ้านนายวิวัฒร์ อั้นจุกฉุน จ านวน 1 ชุด   

 - ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 
หน้าที่ 29 ล าดับที่ 10 
ข้อความใหม่ 
- ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 
ชุด งบประมาณ 400,000.- บาท  

    1. บริเวณทางเข้าท่าไม้ซอย 16 หมู่ 2 จ านวน 1 ชุด 
   2. บริเวณท้ายซอย 8 หมู่ 5 จ านวน 1 ชุด 
   3. บริเวณโรงสีข้าว หมู่ 6 จ านวน 1 ชุด 
   4. บริเวณบ้านนายมนตรี ธนภูติพันธ์ หมู่ 6 จ านวน 1 ชุด 
   5. บริเวณบ้านนางสาวพิมพ์  อุดมผล หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
   6. บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ เอ่ียมประยูร หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
   7. บริเวณตลาดนัดวันศุกร์ หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
   8. บริเวณบ้านนายวิวัฒน์ อ้ันจุกฉุน จ านวน 1 ชุด 
   - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 
หน้าที่ 29 ล าดับที่ 10 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
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เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง 
   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  

(กันเงินงบประมาณ) 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
นายกเทศมนตรี  ป ระจ าปี  พ .ศ .2 5 6 4  เมื่ อ วั น ที่  2 7  กั น ย าย น  2 5 6 4  เห็ น ช อบ ให้                    
   งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายเป็น
   รายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ 
   เผยแพร่ (จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ EOS) พร้อมกับเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณไว้ 
   เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ) 

 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์คุณลักษณะพ้ืนฐานของกล้องถ่ายภาพ 
EOS ดังกล่าว ท าให้คุณลักษณะของกล้องถ่ายภาพไม่รองรับกับการใช้งานเพ่ือการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ ต้องใช้ ระบบการเผยแพร่ที่ ดี  ชัด เจนและมี
ประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง   
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

    ข้อความเดิม 
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ EOS ชิปประมวลผลภาพแบบ Dual Digic 6 เซ็นเซอร์ 
Cmos ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
70 ,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข ครั้ง
ที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1 

    ข้อความใหม่ 
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ EOS ชิปประมวลผลภาพแบบ Dual Digic ไม่น้อยกว่า 6 
เซ็นเซอร์ Cmos ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 70,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แก้ไข 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
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นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 
   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการ
   เบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือ 
   ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดังกล่าว สภา
   เทศบาลได้ลงมติเห็นชอบให้ลงมติไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบจากสภา
   เทศบาลในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นล าดับต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (กันเงินงบประมาณ) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขณะนี้การประชุมสภาได้ล่วงเลยมาถึงเวลา 12.00 น. ยังคงเหลือวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ  จ านวนมาก ผมขอพักการประชุม และเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับประทานอาหารที่
   ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วจะกลับมาด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง 
   ๆ ต่อไป 
   (พักการประชุม) 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอประชุมและด าเนินการตามระเบียบ
   วาระการประชุมฯ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 6.1 ส านักปลัดเทศบาล (งานประชาสัมพันธ์) 
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ดังมีหลักการและเหตุผล  

ดังต่อไปนี้ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสา
เหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 ชุด งบประมาณ      400,000.- บาท 
นั้น จากการสืบราคาเพ่ือด าเนินการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายฯ ดังกล่าว 
ปรากฏว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับ
เสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 ชุด จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนเพ่ิม 
ดังนี้ 
โอนเพิ่ม  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสาเหล็กพร้อม
อุปกรณ์ที่ เกี่ ยวข้อง จ านวน 8  ชุด ตั้ งไว้  400 ,000.- บาท ขอโอนเพิ่ ม 
100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม 500,000.- บาท ซึ่งเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 
29 ล าดับที่ 10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
- ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสาเหล็กพร้อมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
8 ชุด ดังนี้ 
1. บริเวณทางเข้าท่าไม้ซอย 16 หมู่ 2 จ านวน 1 ชุด 

 2. บริเวณท้ายซอย 8 หมู่ 5 จ านวน 1 ชุด 
 3. บริเวณโรงสีข้าว หมู่ 6 จ านวน 1 ชุด 
 4. บริเวณบ้านนายมนตรี ธนภูติพันธ์ หมู่ 6 จ านวน 1 ชุด 
 5. บริเวณบ้านนางสาวพิมพ์ อุดมผล หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
 6. บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ เอ่ียมประยูร หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
 7. บริเวณตลาดนัดวันศุกร์ หมู่ 7 จ านวน 1 ชุด 
 8. บริเวณบ้านนายวิวัฒน์ อ้ันจุกฉุน จ านวน 1 ชุด   

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จากการตรวจสอบงบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถน ามา    
โอนลดได้  ดังนี้ 

 โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 100 ,000.- บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 100 ,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ หลังโอน 0.- บาท 

              รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนลดจ านวนทั้งสิ้น100,000.-บาท 
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ  ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ จากเดิมตั้งไว้ที่ 400,000.-บาท อยากทราบเหตุผลที่ต้องการโอนเพ่ิม

เป็นจ านวนเงิน 100,000.-บาท ว่าเพราะอะไรท าไมถึงต้องโอนเพ่ิม 
นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นเนื่องจากการตั้งงบประมาณนี้ตั้งไว้

เมื่อปี 2564 ได้มีการส ารวจผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 รายเพ่ือเทียบเคียงราคา 
และน ามาเป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณ แต่เนื่องจากปัจจุบัน จากการส ารวจ
ข้อมูลและเทียบเคียงราคาแล้ว ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณเดิม
ที่ตั้งไว้เพียง 400,000.-บาท จึงเป็นที่มาของการขอโอนงบประมาณเพ่ิมในครั้งนี้ 
ขอบคุณค่ะ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 7 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 4 เสียง 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 6.2 ส านักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่      

ดังมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 



11 
 

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาลฯ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จากการตรวจสอบพบว่ามีบางรายการไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้และงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ 
โอนเพิ่ม  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ออกส ารวจพ้ืนที่
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ เพ่ือหาจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 จุด (10 ตัว) 
ส าหรับติดตั้งภายในเขตเทศบาล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้  

จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 7 จุด (10 ตัว)  
1. บริเวณบ้านนายธีรพงษ์ ชัยประเสริฐ (ผช.บาส) หมู่ที่ 2 จ านวน  2  ตัว 
2. บริเวณซอยมหาลาภ หมู่ที่ 6    จ านวน 1  ตัว 
3. บริเวณบ้าน นางสาวศริญญา สิทธิภูมิมงคล(ผช.แอน)  หมู่ที่ 8  

จ านวน  2  ตัว 
4. บริเวณสามแยกกลางซอย 26 (ร้านป้าเยาว์) หมู่ที่ 9 จ านวน  1  ตัว 
5. บริเวณสามแยกท้ายซอย 35 หมู่บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 1   

         จ านวน  1  ตัว 
6. บริเวณสามแยกท้ายซอย 34 หมู่ที่ 7    จ านวน  1  ตัว 
7. บริเวณสี่แยกทางไปห้วยปากง่าม หมูที่ 3   จ านวน  2  ตัว 
จึงขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(การจัดซื้อกล้องวงจรปิด) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย
ติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 จุด (10 ตัว) เพ่ือติดตั้งภายในเขต
เทศบาล (โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) งบประมาณตั้งไว้ 500 ,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565  
หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1   
รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน  500,000.– บาท 
จากการตรวจสอบงบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอและ 
สามารถน ามาโอนลดได้  คือ  

โอนลด 
- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร งบประมาณ ตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.-
บาท ขออนุมัติโอนลด 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  .-บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ) 
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งบประมาณ ตั้งไว้ 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20 ,000.-บาท 
ขออนุมัติโอนลด 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน .-บาท 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณ ตั้ งไว้  100 ,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,264.12 บาท ขออนุมัติโอนลด 20,264.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 00.12 บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
งบประมาณ ตั้งไว้ 177,105.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 177,105.-บาท 
ขออนุมัติโอนลด 177,105.-บาท งบประมาณคงเหลือหลัง   โอน .-บาท 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองการศึกษา) งบประมาณ 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200,000.-บาท ขออนุมัติ
โอนลด 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน.-บาท 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองคลัง) งบประมาณ ตั้งไว้ 
50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 50 ,000.-บาท ขออนุมัติโอนลด 
50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน.- บาท 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 
100 ,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,632.28 บาท  ขออนุมัติ   
โอนลด 2,631.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 13,001.28.-บาท 

                     รวมโอนลดเป็นเงิน  500,000.– บาท 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ



13 
 

จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 6.3 กองช่าง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยกองช่างมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  ,  ครุภัณฑ์การเกษตร  และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
เนื่องจากครุภัณฑ์ทั้ง  ๓  รายการ ของเดิมที่มีอยู่ใช้งานมานาน  เครื่องเสื่อมสภาพ  
และไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว 

   โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน  ดังนี้ 
1.  แท่นตัดไฟเบอร์  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  7,000.-บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 

   - แท่นตัดไฟเบอร์  ขนาดไม่น้อยกว่า  14  นิ้ว 
   - ก าลังไฟ ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ 
   - สามารถปรับองศาในการใช้งานได้ 
   (จัดซื้อตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  1  หน้า  8) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร  ดังนี้ 
1. เครื่องเลื่ อยโซ่ยนต์   จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  8 ,000.-บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

   - เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า  11.5  นิ้ว 
   - เครื่องเบนซิน ไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ 
   - ก าลังเครื่องไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
     (จัดซื้อตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  1  หน้า  9) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท    ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ดังนี้ 
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1.  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  22 ,000.-บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว 
   - เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์  แบบมือถือ 
   - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  1  สูบ ๒  จังหวะ 
   - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  21  ซีซี 
   - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  0.8  แรงม้า 
   - ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว 
   - ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน 
    (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  2  หน้า  9) 

   โอนเพิ่มเป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐.-บาท 

   โอนลด 
-  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
๗,๒๓๐ -บาท  ขอโอนลด  ๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๕,๒๓๐.-
บาท 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ         
การโยธา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๓๕,๗๒๘.-บาท  ขอโอนลด  ๓๕,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๗๒๘.-บาท 

   โอนลดเป็นเงิน  ๓๗,๐๐๐.-บาท 

2. ตั้งจ่ายเพ่ิมในรายการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการต่าง  ๆ  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญ จรไป – มา  และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ าภายในเขตเทศบาล  เป็นแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังเข้า
บ้านเรือนของประชาชน  จึงพอสรุปยอดเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย  ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 5 รายการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1.  โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า หมู่ที่ 3 แยกจากคลองบางแก้ว บริเวณบ้าน
นางเครือวัลย์  จ าปาค า โดยใช้ประตูปิด - เปิดแบบเหล็กหล่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร  
พร้อมเครื่องยกพวงมาลัยและอุปกรณ์ติดตั้ ง จ านวน  1  ชุด ตั้ งไว้  - บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  ขอโอนเพ่ิม  46,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  46,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  6  หน้า  5) 
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2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยท่าไม้ 1 หมู่ที่ 8 (บริเวณข้างศาลา
ประชาคม) เชื่อมต่อรางระบายน้ าเดิม กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 90  เมตร            
ตั้งไว้  - บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท ขอโอนเพ่ิม  220,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  220,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  4  หน้า  4) 
3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยท่าไม้  56  หมู่ที่  6  (ข้างร้านค้าส่ง)  กว้าง  
4 เมตร ยาว  192 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 
ตั้งไว้  - บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  ขอโอนเพ่ิม  463,000.-
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  463,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  1  หน้า  3)  
4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยท่าไม้ 2 หมู่ที่ 6 (ซอยต้นโพธิ์) กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 175 เมตร ตั้งไว้  - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  - บาท 
ขอโอนเพิ่ม 437,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 437,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  3  หน้า  4) 
5.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่   10  บริเวณซอยบ้านนายสมาน        
ทองแฉล้ม กว้าง  3  เมตร  ยาว  60  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  180  ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร  ตั้งไว้  - บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  -  บาท  ขอโอนเพิ่ม  132,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  132,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๑  
ประจ าปีงบประมาณ2565  ล าดับที่  2  หน้า  3) 

   รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น  1,298,000.-บาท 

   โอนลด 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  ตั้งไว้  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50 ,000.-บาท  
ขอโอนลด  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท  
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  (โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3 ซอยท่าไม้ 46  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  335  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,005  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางดินเดิมเฉลี่ยข้างละ  ๐.๐๐-๐.๓๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ)  
ตั้งไว้  562,400.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  562,400.-บาท  ขอโอน
ลด  562,400.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  (โครงการวางท่อระบายน้ า  



16 
 

คสล.  หมู่ที่  10  ทางแยกบ้านนางณัฐตะวัน  อ่ิมลา  ขนาด  Ø  0.60  เมตร  
ยาว  65  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล.  เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ) ตั้งไว้ 142 ,500.-
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  142,500.-บาท ขอโอนลด 142,500.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  (โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่  4  ซอยท่าไม้  24  สายทางเข้าบ่อขยะ  (ข้างเทศบาลฯ)  กว้าง  4  เมตร  
ยาว  445  เมตร  พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ  0.00-0.50  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)  
ตั้งไว้ 979,400.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 179,400.-บาท ขอโอนลด  
179,400.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  (โครงการปรับปรุงภูมิทั ศน์
บริเวณด้านหน้าโรงเรียนวัดคร้อพนัน  หมู่ที่  7  เป็นลานคอนกรีต  ขนาดกว้าง  9  
เมตร  ยาว  93  เมตร  และ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  20  เมตร  จ านวน  2  จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ)  
ตั้งไว้  640,300.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  105,300.-บาท  ขอโอน
ลด  105,300.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้ง
ไว้  20,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 11,890.-บาท  ขอโอนลด  
10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,890.-บาท 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  
500,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  24 ,121.43-บาท  ขอโอนลด  
24,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  121.43-บาท 
-  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท         
วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  100 ,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
13 ,425.-บาท  ขอโอนลด  10 ,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
3,425.-บาท 
-  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย 
ตั้งไว้  100 ,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  98 ,988.40.-บาท       
ขอโอนลด  90,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  8,988.40-บาท 
-  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  958,500.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  106 ,305.-บาท  ขอโอนลด  40,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  66,305.-บาท 
-  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
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อ่ืนๆ (ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม)  ตั้งไว้  300 ,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  23 ,000.-บาท  ขอโอนลด  12 ,400.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  10,600.-บาท 
-  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ (โครงการกีฬาสีหนูน้อย)  ตั้ งไว้  20 ,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10 ,242.-บาท  ขอโอนลด  10 ,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  242.-บาท   
-  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
หมวด  ค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  60 ,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  24,408.09.-บาท  ขอโอนลด  15,000.-บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  9,408.09-บาท   
-  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  
หมวด  เงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน)  ตั้ งไว้   1 ,268 ,400.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
17,850.-บาท  ขอโอนลด  17,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  850.-
บาท 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ      
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ (โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันทุกระดับ)  ตั้งไว้  20 ,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
20,000.-บาท  ขอโอนลด  20,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น          
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  (โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม) 
ตั้งไว้  10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  10,000.-บาท  ขอโอนลด  
10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 

   รวมโอนลดทั้งสิ้น  1,298,000.-บาท 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 9 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 2 เสียง 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 6.4 กองประปา 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยกองประปา  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ นั้น  ปรากฏว่างบประมาณรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์

การเกษตร  ประเภทค่าเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ปั๊มซับเมอร์ส) ตั้งจ่ายไว้        
ไม่เพียงพอ เนื่องจากบางครั้งเครื่องสูบน้ าช ารุด ประชาชนผู้ใช้น้ าได้รับความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคและบริโภค จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ปั๊มซับเมอร์ส) ส ารองไว้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
และประกอบกับกองประปาได้รับอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕65) 
ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แบบจุ่มใต้น้ า (ปั๊มซับเมอร์ส) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) จึงขอโอนเพิ่ม ดังนี้   
๑. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า (ปั๊มซับเมอร์ส) 
พร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๗๖,๐๐0.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
๑,๐๐๐.- บาท ขอโอนเพ่ิมจ านวน ๓๗,00๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๓๘,000.-  บาท    

   รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น  ๓๗,๐๐๐.-  บาท        

   จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่า
   มีงบประมาณที่สามารถน ามาโอนลดได้ ดังนี้ 

1.  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๔๒,๐00.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  เงิน ๔๒,๐00.-  บาท ขอโอนลดจ านวน  ๓๗,0๐๐.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  ๕,00๐.- บาท   

   รวมโอนลดทั้งสิ้น  37,๐๐๐.-  บาท      
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ  

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ขอสอบถามครั้งนี้ จัดซื้อ จ านวน 1 ตัว และของเดิมเรามีไหม มีจ านวน

กี่ตัว 

นายปัณณทัต ตันบุญเสริม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายปัณณทัต ตันบุญเสริม รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ต าบลท่าไม้ จากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา มีรายละเอียดเยอะพอสมควรผมจะท า

เป็นหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยละเอียดอีกทีในภายหลัง ขอบคุณครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นเพ่ิมต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 6.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นต้อง
นายกเทศมนตรี  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
   ใหม่ ดังต่อไปนี้ 
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 โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 1.  โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถขยะ  หมู่ที่ 9  
   ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  14  เมตร  ชนิดโครงสร้างชั้นเดียว (รายละเอียดตาม
   แบบแปลนของเทศบาลฯ) งบประมาณตั้งไว้ 380,000.-บาท    
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑   
   ประจ าปีงบประมาณ 2565  ล าดับที่  7  หน้า  3 

 2. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดทางเข้าบ่อขยะเทศบาลต าบลท่าไม้  หมู่ที่ 1  
   ขนาดกว้าง  5.50  เมตร  สูง  2.00  เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
   เทศบาลฯ)  งบประมาณตั้งไว้ 35,000.-บาท   
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่เพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑   
   ประจ าปีงบประมาณ 2565  ล าดับที่  8  หน้า  3 

 รวมขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น  415,๐๐๐.- บาท  (ส่ีแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   

  จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕65 แล้วปรากฏ  ว่ามีงบประมาณฯ ที่สามารถน ามาโอนลดได้  ดังนี้   

 - แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน 
   ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 85,200.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 23,600.-บาท 
   ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 18,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน     
   5,600.-บาท 

 - แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน   
   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
   ลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  10,000.-บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  8,336.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 8,000.-บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  336.-บาท 

 - แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   งบด าเนินงาน   
   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
   ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ตั้งไว้  20,000.-บาท   
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 8,300.-บาท  ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 8,000.-บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  300.-บาท 

 - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้  50,000.-บาท งบประมาณ
   คงเหลือก่อนโอน  50,000.-บาท  ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  50,000.-บาท   
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท 

 - แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   
   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
   ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้   
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   100,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  18,982.70.-บาท  ขอโอนลด
   ครั้งนี้เป็นเงิน  18,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  982.70.-บาท 

 - แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  2,381,000.-บาท   
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 35,070.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 20,000.- 
   บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  15,070.-บาท  

 - แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000.-บาท    
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 32,989.60.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน   
   30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,989.60.-บาท  

 - แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  40,000.-บาท    
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 5,000.-บาท  
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท  

 - แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  หมวด
   ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  50,000.-บาท   
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 50,000.-
   บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท  

 - แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  10,000.-บาท   งบประมาณคงเหลือ
   ก่อนโอน  10,000.-บาท   ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  10,000.-บาท  งบประมาณ
   คงเหลือหลังโอน   -   บาท  

 - แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์     
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  10,000.-บาท งบประมาณ
   คงเหลือก่อนโอน  10,000.-บาท  ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  10,000.-บาท   
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท  

 - แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวด 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนเข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
   ตั้งไว้  785,300.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  64,053.-บาท ขอโอนลด
   ครั้งนี้เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 34,053.-บาท 

 - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 
   ครุภัณฑ์ ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ตั้งไว้  10,000.-บาท   
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน   
   10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท   

 - แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร  หมวด
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนเข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
   ตั้งไว้ 614,400.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 67,765.34.-บาท ขอโอน
   ลดครั้งนี้เป็นเงิน 51,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 16,765.34.-บาท 

 - แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
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   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ   
   ตั้งไว้ 10,000.-บาท มีการโอนเพ่ิม 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
   22,179.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน 15,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
   หลังโอน 7,179.-บาท  

 - แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 10,000.-
   บาท มีการโอนเพิ่ม  30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 22,900.-บาท   
   ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  22,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  900.-บาท 

 - แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุน การบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้  
   476,700.-บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  34,335.-บาท  ขอโอนลดครั้ง
   นี้เป็น เงิน  30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  4,335.-บาท  

 - แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา 
   เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าไม้  ตั้งไว้  30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
   30,000.- บาท  ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน  30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
   หลังโอน  -  บาท 

   รวมโอนลดเป็นเงิน  415,๐๐๐.- บาท  (ส่ีแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี- 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
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เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7   ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2565 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังมีหลักการและเหตุผล  

ดังต่อไปนี้ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลท่าไม้ มีความประสงค์และความ
จ าเป็นที่จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือทดแทนรถยนต์บรรทุกขยะคันเดิม หมายเลขทะเบียน 82 – 1662 กาญจนบุรี  
ซึ่งใช้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี  
ปัจจุบันสภาพช ารุดทรุดโทรม ซ่อมแซมบ่อยครั้ง และไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน รถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอยมีความจ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน และมีความจ าเป็น
เป็นอย่างมากเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในแต่ละวัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยไว้ในปี 2565 เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือน าไปใช้จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
เพ่ือทดแทนคันเดิมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในการบริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในชุมชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ      
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน ราคา 2,400,000.-บาท 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
เลขานุการสภา การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และแก้ ไขเพ่ิม เติม (ฉบับที่  4 ) พ .ศ.๒๕๖๑  หมวด ๘  เงินสะสม ข้อ 89         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

              (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

             (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

              (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

             (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

               ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว    

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

นายกิติย ์ แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลท่าไม้ ขนาดรถท่ีจะด าเนินการจัดซื้อขนาดเท่าของเดิมที่เรามีหรือเปล่าครับ 

นายดุสิต  ทันสมัย เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ รถที่จะจัดซื้อมีขนาดเล็ก

กว่าเดิมครับ คันเดิมขนาด 10 ตัน แต่คันใหม่ ขนาด 6 ตัน โดยจัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นขนาดเล็กเพ่ือจะได้เข้า ตรอก ซอย ได้อย่างคล่องตัว และ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ขอบคุณครับ 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ขอสอบถามเรื่องเงินสะสมว่าตอนนี้เรามีเงินสะสมเท่าไร ขอทราบ

ยอดเงินสะสมด้วยครับ ในการที่เราน าเงินมาใช้ในการจัดซื้อรถขยะครั้งนี้จะมี
ผลกระทบอะไรหรือเปล่า ขอบคุณครับ 

นางสาวสุนิสา  แสงงาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการคลัง  ทุกท่าน ในปัจจุบัน เรามียอดเงินสะสมอยู่ที่ 44,000,000.-บาท ตามระเบียบ

จะต้องกันด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ในส่วนของกองคลังได้กันไว้ 6 
เดือน จ านวน 9,300,000.-บาท และกันเงินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 63,360,000.-บาท 
กันเงิน 10% ก็จะเป็นจ านวน 6,360,000.-บาท และกันเพ่ิมอีก 20% เป็น
จ านวน 8,000,000.-บาท ดังนั้นจะคงเหลือที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ มีจ านวน
โดยประมาณ 19,000,000.-บาท ขอบคุณค่ะ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ 2565 โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  

   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8   ญัตติ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้องกัน 
นายกเทศมนตรี  เงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 มีรายการดังนี้ 

ส านักปลัดเทศบาล (งานประชาสัมพันธ์)  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายกับเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 8 ชุด งบประมาณ 500,000.- บาท  

  ขออนุมัติกันเงินเป็นจ านวน  500,000.-บาท  

  ส านักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
(การจัดซื้อกล้องวงจรปิด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 จุด (10 ตัว) เพ่ือติดตั้งภายในเขตเทศบาล (โดย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
งบประมาณตั้งไว้ 500,000.-บาท 

ขออนุมัติกันเงินเป็นจ านวน  500,000.-บาท  

     กองช่าง   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1.  โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า  หมู่ที่ 3  แยกจากคลองบางแก้ว  บริเวณ
บ้ านน างเครื อ วั ล ย์   จ าป าค า   โดย ใช้ ป ระตู ปิ ด  – เปิ ด แบบ เหล็ กหล่ อ              
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ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมเครื่องยกพวงมาลัยและอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  
งบประมาณ  46,000.-บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.  ซอยท่าไม้  1 หมู่ที่  8  (บริเวณข้าง
ศาลาประชาคม) เชื่อมต่อรางระบายน้ าเดิม  กว้าง  0.50  เมตร  ยาว  90  เมตร 
งบประมาณ  220,000.-บาท (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)   
3.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยท่าไม้  56  หมู่ที่  6  (ข้างร้านค้าส่ง)  กว้าง  
4 เมตร ยาว 192 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 
งบประมาณ  463,000.-บาท  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)   
4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. ซอยท่าไม้  2  หมู่ที่  6  (ซอยต้นโพธิ์)  
กว้าง 0.50  เมตร  ยาว  175  เมตร  งบประมาณ  437,000.-บาท  (ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่)   
5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบ้านนายสมาน  ทองแฉล้ม 
กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ0.00 - 0.50 เมตร งบประมาณ 132 ,000.-บาท      
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

   รวมขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น  1,298,000.-บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  ดังนี้ 
1.  แท่นตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,000.-บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  ดังนี้ 

   1. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  8,000.-บาท   

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท    ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  ดังนี้ 

   1.  เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  22,000.-บาท 

   รวมขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น  37,000.-บาท 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   1.  โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุส่วนกลางเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถขยะ หมู่ที่ 9   
   ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว 14 เมตร ชนิดโครงสร้างชั้นเดียว งบประมาณตั้งไว้ 
   38๐,๐๐๐.-บาท 
   2.  โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดทางเข้าบ่อขยะเทศบาลต าบลท่าไม้  หมู่ที่ 1  
   ขนาดกว้าง   5.50  เมตร  สูง  2.00  เมตร  งบประมาณตั้งไว้  35,๐๐๐.-บาท 

   รวมขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น  415,000.-บาท  

   รวมขออนุมัติกันเงินเป็นจ านวนทั้งสิ้น  2,750,000.- บาท 
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก 
เลขานุการสภา เงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔ )  พ.ศ. 2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้ง

ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน 
เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี
สมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้ 
ประธานสภาฯ  เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖6 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

งดออกเสียง 1 สียง 

ระเบียบวาระท่ี  9   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ แต่ละกองทุกท่านน่าจะทราบเรื่องที่จะต้องชี้แจงกับทางสภาเทศบาลที่สืบเนื่อง 
เลขานุการสภาเทศบาล จากการประชุมครั้งที่แล้ว ขอเรียนเชิญตามล าดับได้เลยค่ะ 

นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ในส่วนของส านักปลัดไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว แต่ขออนุญาต 
   สรุปผลการติดตามการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 9 เสร็จ 
   เรียบร้อยแล้ว เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของส านักงาน
   เทศบาลต าบลท่าไม้ อยู่ในขั้นตอนการน าเสนอราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   อ าเภอท่ามะกา ซึ่งเสนอราคาในเรื่องของการบ ารุงรักษา และเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่
   ใกล้จะเสื่อมสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า โดยงบประมาณในการ
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   บ ารุงรักษาครั้งนี้ จ านวน 81,000.-บาท ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการท าสัญญา 
   ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติอ่ืนๆ  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีก 
ประธานสภาฯ          หรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายปัณณทัต ตันบุญเสริม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายปัณณทัต ตันบุญเสริม รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  ต าบลท่าไม้ ขอแจ้งข่าวดีให้ที่ประชุมทราบ เรื่องของผลการคัดเลือกองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งทางเทศบาลต าบล 
   ท่าไม้ ของเราได้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
   ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการ 
   ประเมินของสถาบันการศึกษา ได้รางวัลเป็นจ านวนเงิน 251,543.-บาท 
   ขอบคุณครับ 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ในส่วนของกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีทั้งหมด 57 
   ตัว เสีย 13 ตัว คิดเป็น 22% ครับ ผมมองเราเสียเยอะเกินไปครับ ในส่วนของ     
   8 ตัว ที่เรารอผู้รับเหมาเรารอมานานแค่ไหนแล้ว  ซึ่งผมมองว่าเรามีปัญหาเรื่อง 
   กล้องมานานมากแล้ว ถ้าผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพแนะน าให้เปลี่ยนผู้รับเหมา ยังไง
   ขอให้เรื่องนี้พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ในส่วนของกล้องวงจรปิดที่เสียอยู่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเซ็นสัญญาแล้วตัว
   สัญญาเดินแล้ว มีระยะเวลาในการด าเนินการ 7 วัน ยังไงจะช่วยเร่งให้ผู้รับจ้างรีบ
   ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิด ผมหวังว่าในการประชุมครั้งหน้า 
   จะสามารถกลับมาใช้งานได้ 100% นะครับ ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  สานุ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนิพนธ์ สานุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอฝากเรื่องเดิม เรื่องไฟหมู่ที่ 2 ที่ได้ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้วนั้น ขณะนี้ก็ได้ดับ
   อีกแล้วจ านวน 4 ดวง 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่าน มีค าร้องมาถึงเทศบาลหรือไม่ครับ ถ้าค าร้องมาถึงแล้ว ยังไงผมจะเร่ง 
   ด าเนินการให้ทันทีครับ ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายอนิรุทธิ์  ขุนติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอนิรุทธิ์  ขุนติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่าไม้ ผมขอติดตามงานท่ีเคยได้แจ้งไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นะครับ 
   1. ไฟฟ้าดับ หมู่ที่ 1 บริเวณปากซอยเข้าบ้านผู้ช่วย รัตติยา  โสดา ข้างปั๊มน้ ามัน 
   มานะชัย จ านวน 2 โคม ดับมาประมาณ 2 อาทิตย์ ยังไม่มีการด าเนินการแก้ไข 
   2. ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 1 ซอย 41 บริเวณบ้านเช่านายโชค  ปลื้มจิต ไม่ทราบว่าได้มีการ
   ลงส ารวจพื้นที่แล้วหรือไม่ 
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   3. ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ซอย 40 แจ้งว่า บริเวณปากซอยที่ใช้สัญจรไป – มา มีเนินปูน
   สูงขึ้นมาบนพ้ืนผิวถนนท าให้การใช้ถนนของชาวบ้านเกิดอุปสรรค จึงอยากให้ทาง
   เจ้าหน้าที่ลงส ารวจพื้นที่เพ่ือท าการแก้ไขต่อไป 
   4. ไฟเหลืองข้างถนน ตั้งแต่หน้าวัดคร้อพนัน หมู่ที่ 7 จนถึง หมู่ที่ 1ได้มีการแก้ไข
   ไปแล้วในบางส่วน แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังไงช่วยติดตามด าเนินการ
   ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ 100% ด้วย 
   5. ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นเลียบคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง และเส้นเลียบทาง
   รถไฟ 
   6. ช่วยด าเนินการตัดต้นไม้ตัดหญ้า เนื่องจากต้นไม้ยาวล้ าลงมาในเขตพ้ืนที่ถนน
   ที่ใช้สัญจรไป – มา  และบริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 เนื่องจากต้นไม้และ
   หญ้ายาวเป็นอุปสรรคในการใช้รถใช้ถนน และถนนเส้นเลียบทางรถไฟหลังชาวไร่
   อ้อย เขต 7 หมู่ที่ 4 ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  สานุ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนิพนธ์ สานุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลที่พ่ึงผ่านไปที่ได้จัดขึ้นที่สนาม
   โรงเรียนวัดคร้อพนัน ถ้าเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลครั้ง
   ต่อไปอยากจะขอให้ไปจัดที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดกระต่ายเต้นบ้างครับ 
นายอนุศักดิ์  บัวลังกา เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน เรื่องของการตัดต้นไม้ตามค าร้องขอฝากให้ท่านสมาชิกช่วยพิจารณาดูว่าอยู่
   ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลหรือพ้ืนที่ของเอกชน กรณีอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเอกชนทาง
   เทศบาลไม่สามารถด าเนินการตัดให้ได้ เรื่องของไฟฟ้าถ้ามีค าร้องเข้ามาแล้วเดี๋ยว
   ทางคณะผู้บริหารจะช่วยตามเรื่องให้ทันท ี

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ สอบถามเรื่องของโครงการก่อสร้างพ้ืน คลส. บริเวณหน้าโรงเรียน 
   วัดคร้อพนัน ตอนนี้เราด าเนินการไปถึงไหนแล้ว แล้วพ่อค้าแม่ค้า จะสามารถขึ้นไป
   ขายได้หรือไม่ มีแผนยังไงกรณีให้ด าเนินการค้าขาย เพราะเห็นทาสีขาวแดงไว้ ขอ
   ตามเรื่องไฟอีกเรื่องหนึ่ง ซอย 2 ซอย 3 ที่แจ้งไว้ดับ 9 ดวง ตอนนี้ด าเนินการไป
   แล้ว 5 ดวง เหลืออีก 4 ดวง ช่วยด าเนินการให้เรียบร้อยด้วยครับ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของพ้ืนที่ด้านหน้า  
นายกเทศมนตรี  โรงเรียนตามที่คิดไว้ผมจะให้มีการค้าขายแต่จะให้อยู่ด้านในสุดหรือจะด าเนินการ
   อย่างไรขอเชิญทุกท่านมาหารือกันในรายละเอียดอีกที ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งผลการด าเนินการซ่อมแซมไฟอีกจ านวน 4 ดวงตามที่ท่าน
   สมาชิกได้แจ้งว่าเมื่อซักครู่ เจ้าหน้าที่กองช่างได้แจ้งเข้ามาว่าด าเนินการเสร็จ 
   เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ต าบลท่าไม้ ได้รับแจ้งจากกลุ่มเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ แจ้งความประสงค์
   อยากจะได้ไฟสปอร์ตไลท์ ติดไว้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดคร้อพนัน เพ่ือเล่นกีฬา
   ออกก าลังกาย ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ฝากผู้อ านวยการกองช่าง 
นายกเทศมนตรี  ด าเนินการตรวจสอบข้อระเบียบกฎหมาย และ ลงส ารวจพื้นที่ แล้วแจ้งผลการ 
   ด าเนินการให้ทราบด้วย ขอบคุณครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีก 
ประธานสภาฯ          หรือไม่  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ผมขอปิดการประชุมและ 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ ได้มาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้  

ขอบคุณครับ 

   เลิกประชุม 15.30 น. 
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   (ลงชื่อ)        พจนีย์  ครุฑวงศ์  เลขานุการสภาฯ 
           (นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์) 

  
 
 (ลงชื่อ)       กกพีรญา  ปิ่นทองภิวัฒปัญญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง) 
 
 

 (ลงชื่อ)     ธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 

 
 
 (ลงชื่อ)      พิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์        ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์) 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้
สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 แล้ว เห็นว่าถูกต้อง         
ทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)          ณพชร  อั้นจุกฉุน         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
   
 
  (ลงชื่อ)          ทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 
 

(ลงชื่อ)           อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนิรุทธิ์  ขุนติ) 
 
 
(ลงชื่อ)          กัลยกฤต  เขียวอิ่ม  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
               (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม) 

   


